



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก เว็บไซต์แนวหน้า ไทย โพสต์</p>	<p><b>กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวถึง "กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก" และงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย มีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดงานโดยคำนึงความปลอดภัยและความสุขของประชาชนเป็นหลัก โดยผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า จะจัดบริการทางการแพทย์ที่ดีและตามมาตรฐานตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม บูรณาการหน่วยงานด้านการแพทย์เตรียมพร้อมภาวะฉุกเฉินจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยทั่วไป ตลอดจนกรณีหัวใจหยุดเต้นทันทีและฮีตสโตรก โดยจะมีทีมแพทย์ประจำจุด แพทย์เดินเท้า และแพทย์ปั่นจักรยาน รวม 2,500 คน</p> <p>-สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ เผยว่า จะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเผยแพร่ภาพกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ผ่านเว็บไซต์ <a href="http://www.phralan.in.th">www.phralan.in.th</a> และเฟซบุ๊ก อุ่นไอรัก คลายความหนาว ในวันที่ 9 ธ.ค. 2561 โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ และสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศจะร่วมกันรายงานบรรยากาศกิจกรรมตามเส้นทางจักรยานทั้งไปและกลับ 39 กม. และเผยแพร่เทปบันทึกภาพพิธีเปิดงานอุ่นไอรักฯ กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในช่วงข่าวพระราชสำนักทุกช่อง รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก 170 ประเทศทั่วโลก</p>
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ประชาไท เว็บไซต์ประชาชาติ ธุรกิจ สำนักข่าวอิศรา</p> <p>ข่าวสด</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน ออกแถลงการณ์ค้านออกม.44 แก้ปัญหาค่าลิขสิทธิ์บัตรกัญชา ระบุว่า 1.ม. 44 เป็นคำสั่งพิเศษของคณะรัฐประหาร ที่ไม่อาจถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนอันชอบธรรมของการออกหรือการใช้กฎหมาย ไม่เป็นที่ยอมรับตามหลักนิติรัฐปกติ และขัดกับหลักการสากลในทางระหว่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้ซื้อสิทธิบัตรชาวต่างชาตินำเรื่องขึ้นฟ้องร้องต่ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ตามกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย และรัฐบาลไทยมีโอกาสจะแพ้คดี เนื่องจากความไม่ชอบธรรมของอำนาจที่ใช้ออกคำสั่ง 2.การออกคำสั่งตาม ม. 44 ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุของปัญหา คือการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของตัวเองอย่างเคร่งครัด 3.ข้อเสนอเพื่อการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง คือ รัฐบาลต้องกำกับดูแลให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเร่งตรวจสอบสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ทางเคมีและชีววัตถุอย่างเข้มงวดและรอบคอบ และรายงานการยกคำขอต่อสาธารณชนเป็นระยะ และให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับยาอื่น ๆ</p> <p>ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ยังไม่รับสัญญาณจากนายฯฯ ส่วนที่ประชุมกรม.ก็ยังไม่ได้จับถ้อยคำนี้ชัดเจน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคสช. ว่า ได้หารือถึงกรณีสิทธิบัตรต่างๆ ซึ่งต้องหาวิธีการที่เหมาะสม ต้องคำนึงถึงกฎหมายระหว่างประเทศ และต้องไม่ก่อปัญหาใหม่ขึ้นมาแทนปัญหาเดิม ส่วนการออกคำสั่งมาตรา 44 นั้นอยู่ระหว่างการเขียนรายละเอียด</p> <p>-เสนอข่าว นายไพศาล พิษมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า กระแสเรียกร้องให้ปลดล็อกกัญชา กัญชงและกระท่อม ออกจากบัญชียาเสพติด ขยายไปทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยวันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 2561 จะมีการประชุมวิชาการที่ มช. เรื่อง "การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยเพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย" ทั้งนี้ หากตนมีอำนาจ จะให้ยกเลิกการปลูกป่าสาม และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกัญชาเพื่อการส่งออกไปยังประเทศที่ปลดล็อกกัญชาแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมเสวนาวิชาการ "พืชยา กัญชา กระท่อม : ปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎหมายยาเสพติด เพื่อการเข้าถึงยาของประชาชน" โดย รศ.ดร.ภญ.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเวชและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า พืชกระท่อมและกัญชามีสารสำคัญที่สามารถพัฒนาเป็นยาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ การเพาะปลูกและสายพันธุ์ของพืชเป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของสมุนไพร การผลิตเป็นยาแผนปัจจุบันต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทางการแพทย์และเภสัช</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เส้นทางเศรษฐกิจออนไลน์	<p>รศ.สมสมร ชิตตระการ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญพืชกระท่อม คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า พืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบในตำรายาแพทย์แผนโบราณ เป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนไทย ต่างประเทศมีการจดสิทธิบัตรที่จะพัฒนาพืชกระท่อมเป็นยารักษาโรค โดยจากการศึกษาวิจัยพบว่า สารสำคัญในใบกระท่อมมีฤทธิ์ระงับปวดดีกว่ามอร์ฟีน</p> <p>รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า จากการทดลองด้านการบำบัดอาการถอนสุราในสัตว์ทดลอง พบว่า สารสกัดอัลคาลอยด์จากใบกระท่อม ช่วยลดอาการถอนยาจากการติดแอลกอฮอล์ได้เทียบเคียงได้กับการใช้ยามาตรฐานฟลูออกซิดีน</p> <p>ส.ท.สงคราม บัวอง กำนัน ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ชุมชนมีแนวทางในการควบคุมการใช้พืชกระท่อม โดยตนและชาวบ้านได้ทำโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทย โดยใช้พื้นที่ ต.น้ำพุ เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยตั้งแต่ปี 2559 ผลการวิจัยก่อให้เกิดรูปธรรมการควบคุมพืชกระท่อม การมีส่วนร่วมของชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้าน เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปลดล็อกพืชกระท่อม</p> <p>-เสนอข่าว หมอประเดิม ส่งเสน เลขานุการหมอชนเผ่า 7 จังหวัดภาคเหนือ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะทำงานวิจัยของหมอพื้นบ้านภาคเหนือ และคณะทำงานหมอพื้นบ้านชนเผ่าลุ่มน้ำโขง และเป็นทายาทหมอชนเผ่ารุ่น 12 ซึ่งรักษาโรคตามคัมภีร์โบราณมากกว่า 1,000 ปี ยืนยันว่า กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด ผู้ที่เสพแล้วเกิดอาการทางจิตประสาท เป็นเพราะมีการผสมผงขาว-ฝิ่น กัญชาไม่สรรพคุณรักษาโรคได้กว่า 50 โรค 100 กว่าอาการ รวมถึงช่วยชะลอวัยได้ด้วย</p>
ไทยรัฐ มติชน มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ acnews.net thaigov.go.th  มติชน มติชนออนไลน์	<p><b>ภาระงานบุคลากรทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้เชิญทุกวิชาชีพมาประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาบุคลากร โดยเฉพาะเรื่องภาระงาน มีตัวแทน 9 วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง คือ แพทย์สภา สภาเภสัชกรรม ทันตแพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขชุมชน แพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุขและนักรังสีเทคนิค การแพทย์ มาร่วมหารือเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพโดยมีการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งบุคลากรต้องมีเวลาทำงานที่เหมาะสม มีความสุขในการทำงาน โดยทุกคนเห็นพ้องว่าจะร่วมกันแก้ปัญหา โดยควรมีการจัดรูปแบบเวลาทำงานที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดจำนวนบุคลากรที่เหมาะสมได้ เบื้องต้นได้ขอให้วิชาชีพต่าง ๆ จัดทำข้อมูลรายละเอียด และนัดหารือกันอีกครั้งใน 2 สัปดาห์ เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะนำเสนอเชิงนโยบายต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ เรื่องอุบัติเหตุจากรถฉุกเฉินทำให้บุคลากรเสียชีวิต สธ.พยายามปรับระบบและจะดูแลให้บุคลากรมั่นใจว่ารถพยาบาลมีความปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์มี รพ.ในสังกัดประมาณ 31 แห่งทั่วประเทศ โดยเป็นรพ.เฉพาะทาง ได้มอบหมายให้ นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ รองผอ.สำนักกฎหมายการแพทย์ ช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการทำงานของบุคลากรทุกวิชาชีพที่ต้องขึ้นเวรในรพ. เบื้องต้นให้รวบรวมข้อมูลรพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ก่อน จากนั้นขยายไปยังรพ.ในสังกัดส.ป.ส. และเสนอเป็นนโยบายเพื่อแก้ปัญหาต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.เมธี กล่าวว่า ขณะนี้ได้ส่งแบบสอบถามปัญหาการทำงานของบุคลากรใน 5 วิชาชีพคือ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการทำงานเวรติด คาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือน แต่ทราบว่ามีปลัด สธ. ให้มีการดำเนินการข้อมูลในส่วนนี้ จึงคิดว่าจะเสนอต่อแพทย์สภาด้วย เพื่อนำข้อมูลเบื้องต้นให้ส.ป. 2 สัปดาห์ต่อจากนี้</p>
ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ สำนักข่าวอิศรา สำนักข่าวไทย เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์	<p><b>บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดบุธในงานหมอชวนวัง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมเครือข่ายฯ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง รมว.สธ. เพื่อให้ตรวจสอบกรณีการจัดกิจกรรมหมอชวนวัง นัดสุดท้ายที่ สธ. เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ซึ่งปล่อยให้มีการตั้งบูธน้ำดื่มในเครือบริษัทเบียร์แห่งหนึ่ง โดยใช้ตราสัญลักษณ์คล้ายคลึงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมี นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้รับหนังสือ</p> <p>นายคำรณ กล่าวว่า การปล่อยให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรากฏในงาน เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะสธ.เป็นหน่วยงานดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การทำกิจกรรมแล้วมีการขอสปอนเซอร์ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะบริษัทผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสุขภาพน่าจะเป็นเรื่องต้องห้าม ดังนั้น ขอเรียกร้อง 1. อยากรให้รมว.สธ.พิจารณาตราสัญลักษณ์ในงาน 2.ให้มีการกำกับหน่วยงานสุขภาพให้ระมัดระวังการรับสปอนเซอร์จากบริษัทผลิตภัณฑ์ทำลายสุขภาพ 3.ระมัดระวังตราเสมือนตราสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยออกเป็นอนุบัญญัติ</p> <p>ด้าน นพ.นิพนธ์ กล่าวว่า หลังจากนั้นจะส่งเรื่องให้ รมว.สธ.พิจารณาต่อ ส่วนเรื่องของการใช้ตราสัญลักษณ์ที่เป็นประเด็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไป โดยจะเชิญแพทยสภามาให้ข้อมูล มีการเปรียบเทียบตราสัญลักษณ์ว่าเป็นตัวเดียวกันกับตราสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ เพราะตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 32 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดทำการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการสื่อสารการตลาดรูปแบบต่างๆ ตรงนี้จะรวมถึงตราสัญลักษณ์ด้วย ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ไม่ต้องการตั้งกรรมการหรือพิจารณาเป็นพิเศษ</p> <p>นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ในรายละเอียด ซึ่งตนแน่ใจว่าไม่ได้ตั้งใจ แต่ต้องขอบคุณทางเครือข่ายฯ ที่ช่วยเป็นหูเป็นตา อะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิด อะไรที่ถูกก็ช่วยสนับสนุน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>การเข้าถึงนวัตกรรม-ยามะเร็งสิทธิชรก.</b></p> <p>-เสนอข่าว ในงานสัมมนา “การเข้าถึงนวัตกรรมและยารักษาโรคมะเร็ง ตามสิทธิสวัสดิการข้าราชการ” พล.ต.หญิง พูลศรี เปาวรัตน์ นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ กล่าวเรียกร้องให้กรมบัญชีกลางปรับงบประมาณในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น และมีการปรับปรุงข้อมูลยาและเทคโนโลยีในการรักษาโรคให้ครอบคลุมกับความเป็นจริง และอยากให้มีการจัดตั้งกองทุน มิ่งบรักษาโรคมะเร็งเหมือนกองทุนโรคเอดส์หรือมีการซื้อประกันคล้าย ๆ เกษชน</p> <p>ผศ.พญ.เอื้อมแซ สุขประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งเน้นการรักษาแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการรักษาแบบพุ่งเป้า และการรักษาแบบเซลล์บำบัด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง จึงอยากเรียกร้องให้ปรับยามะเร็งในสิทธิข้าราชการ และอยากให้มีการประกาศรายชื่อคณะทำงานในการเลือกยา และคนที่มีหน้าที่อนุมัติ ควรมีกรรมการกลางเพื่อตรวจสอบการทำงานเพื่อความโปร่งใสด้วย</p> <p>ด้าน พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา กล่าวว่า ปัจจุบันระบบประกันสุขภาพข้าราชการมีปัญหาในการละเมิดสิทธิข้าราชการ โดยการจำกัดยาและวิธีการรักษาจากกรมบัญชีกลาง ขณะที่ข้อมูลจาก TDRI ระบุว่า ผู้ป่วยที่ได้รับสิทธิในการรักษาข้าราชการมีชีวิตยืนยาวกว่าผู้ป่วยสิทธิอื่นที่เป็นโรคเดียวกัน</p> <p>ด้าน นส.นัฐกานต์ สุพสร นักวิชาการคลัง กองสวัสดิการรักษายาบาล กรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางขอเพิ่มบัญชียาทุกปี แต่มีข้อจำกัด อยากให้สะท้อนไปถึงระดับนโยบายว่าทำอย่างไรจะทำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงสิทธินวัตกรรมทุกโรค สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่เคยใช้ยามุ่งเป้าสามารถใช้ต่อไปได้ ส่วนผู้ป่วยใหม่ขอให้ใช้ยาที่อยู่ในระบบก่อน และหลังจากนี้จะทำการปรับระบบทุกปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธ.ค.นี้</p>
<p>มติชน สยามรัฐ คมชัดลึก M2F ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เว็บไซต์ข่าว สด เพจอีจัน เว็บไซต์ สยามรัฐ</p>	<p><b>ร้องเรียนคลินิกศัลยกรรม</b></p> <p>-เสนอข่าว นายรณรงค์ แก้วเพ็ชร ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรม พาผู้เสียหายจากการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกจากคลินิกแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี 2 คน เข้าพบ ร.ต.ท.หญิง พรพิมล ดอกไม้ รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. เพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าของคลินิกชื้อหาฉ้อโกงประชาชน นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และโฆษณาเกินจริง โดยผู้เสียหายเปิดเผยว่า เห็นวีวีการเสริมหน้าอกจากเพจเฟซบุ๊กของคลินิกและมีโปรโมชั่น จึงทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกราคา 36,000 บาท ต่อมามีอาการบวมแดง มีหนองไหล เลือดคั่ง จึงกลับไปคลินิกเพื่อตรวจอาการ แต่พบเพียงเจ้าหน้าที่ และคลินิกปิดความรับผิดชอบ ทำให้ต้องเข้ารักษาที่รพ.ด้วยอาการติดเชื้อและเสียค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด เบื้องต้น พนักงานสอบสวน บก.ป. ประสานให้พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. รับเรื่องดำเนินการสอบปากคำผู้เสียหายและรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป</p> <p>-นายรณรงค์ กล่าวว่า หลังจากยื่นเรื่องที่กองปราบแล้ว จะยื่นเรื่องให้กรมสบส.ตรวจสอบคลินิกและแพทย์ด้วย ซึ่งเบื้องต้นพบว่าเป็นเพียงแพทย์รักษาโรคทั่วไป ไม่ใช่แพทย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง และคลินิกดังกล่าวยังเปิดให้บริการตามปกติ</p>
<p>แนวหน้า M2F ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน คมชัดลึก เติลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐออนไลน์</p>	<p><b>รพ.พระราม 2 ปฏิเสธคนไข้</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชาติ พิณโน นิตกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรม สบส. พร้อมคณะทำงาน เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.โกมินทร์ อ่อนเพชร ผกก.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม โดยนำเอกสารและผลมติประชุม สบส. เพื่อแจ้งความดำเนินคดี 2 ส่วน 1.แจ้งเอาผิด บ. พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จก. ในฐานะเป็นผู้ประกอบการ รวม 2 ข้อหา คือ “ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสถานพยาบาลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย” และ “ไม่ส่งต่อผู้ป่วยตามมาตรฐานสถานพยาบาล” 2.แจ้งเอาผิด นพ.พีระ คณานุวัฒน์ แพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล รวม 3 ข้อหา คือ “ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสถานพยาบาลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย” “ไม่ส่งต่อผู้ป่วยตามมาตรฐานสถานพยาบาล” และ “ไม่ให้ผู้ประกอบการวิชาชีพปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ” ซึ่งตำรวจจะรวบรวมข้อมูลและสอบปากคำต่อไป</p>
	<p><b>แผนปฏิรูปด้านสาธารณสุข</b></p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพมหานครธุรกิจ	<p>-เสนอบทความโดย ดร.เฉลิมพล ไทยางกูร นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า ขณะนี้กำลังจะมีคกก.นโยบายสุขภาพแห่งชาติมาทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในประเทศ ทั้งสธ. องค์การอิสระ และ NGO แต่เมื่อดูแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของสธ. ที่เป็นแผนแม่บทของระบบสาธารณสุขทั้งประเทศ พบว่าไม่ได้กำหนดมาตรการที่จะนำไปสู่การปฏิรูประบบสาธารณสุขอย่างชัดเจน แต่กำหนดไว้อย่างกว้างๆ เป็นช่วงระยะเวลา 4 ช่วง ตั้งแต่ปี 2560-2579 โดยยึดตามกรอบ 3 เป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เฉพาะหน่วยงาน สธ. ไม่สามารถรวมยุทธศาสตร์ขององค์กรอิสระด้านสาธารณสุขอื่น ๆ มาเป็นยุทธศาสตร์เดียวกันได้ ทำให้บอกไม่ได้ว่าระบบสาธารณสุขไทยจะมีโอกาสก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง</p>
ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐ ทีวีช่อง 5 เว็บไซต์ thaigov	<p><b>วันสถาปนา สธ.</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และกล่าวสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สธ. และประกอบพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าราชการเจ้าหน้าที่ สธ.ที่ล่วงลับ</p> <p>นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สธ.ได้เปิดหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ที่ชั้น 1 อาคารคลังพัสตุ สังกัดสป.สธ. โดยวางแผนดำเนินงาน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวางรากฐานขององค์กรและการพัฒนาระบบหอจดหมายเหตุดิจิทัล ระยะที่ 2 การรวบรวมเอกสารสำคัญเพื่อสร้างคลังเอกสารที่สมบูรณ์ และระยะที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย งานจดหมายเหตุด้านสาธารณสุขของประเทศ เชื่อมโยงกับหอจดหมายเหตุด้านสาธารณสุขในต่างประเทศ โดยจะเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์ชาติไทยด้านสาธารณสุข เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ได้ในวันและเวลาราชการ</p>
M2F คมชัดลึก	<p><b>ประชุมพัฒนาคณะกรรมการ พชอ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อ "อำเภอสุขใจ : เส้นทางพัฒนา พชอ. สู่อายุยืน" ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ALIBABA BUSINESS SCHOOL</p>
hfocus.org thaihealth.or.th  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประเทศ	<p><b>ประชุมวิชาการสมุนไพรมหาชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสมุนไพรมหาชน ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "สารสกัดและการควบคุมคุณภาพสมุนไพรมหาชน : ความท้าทายของอุตสาหกรรมสมุนไพรมหาชนไทย" โดยมีผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรมหาชน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรมหาชน คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดสมุนไพรมหาชนทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 400 คนเข้าร่วมประชุม</p> <p>นพ.ประพนธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดสมุนไพรมหาชนโลกมีมูลค่าประมาณ 3 ล้านล้านบาท อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรมหาชนแต่ละประเภทอยู่ที่ร้อยละ 3-12 ซึ่งกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพมากที่สุดในตลาดสมุนไพรมหาชน ได้แก่ อาหารเสริมและเวชสำอาง และมีอัตราการเติบโตด้านการบริโภคสมุนไพรมหาชนสูงเป็นลำดับที่ 8 ของโลก โดยตั้งเป้าส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรมหาชนคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมหาชนชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2564 และสามารถสร้างมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรมหาชนและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมหาชนภายในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 1.8 แสนล้านบาท เป็น 3.6 แสนล้านบาท</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำผลงานวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าสมุนไพรมหาชนไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการสมุนไพรมหาชน ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง "สารสกัดและการควบคุมคุณภาพสมุนไพรมหาชน : ความท้าทายของอุตสาหกรรมสมุนไพรมหาชนไทย"</p>
แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ เว็บไซต์แนวหน้า	<p><b>วิธีดูแลผิวหน้าหนาว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การดูแลผิวหน้าหนาว ต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เพิ่มความชุ่มชื้นหรือรักษาความชุ่มชื้นที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและสภาพผิว ซึ่งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของสารที่ทำให้ผิวนุ่มลื่นชุ่มชื้น ช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้กับผิวหนัง ซึ่งสารกลุ่มนี้บางตัวอาจระคายเคืองผิวหนัง จึงควรระมัดระวัง โดยเฉพาะผิวหนังที่มีการอักเสบ หากมีผิวแห้งควรเลือกใช้ครีมที่มีส่วนผสมของสารประเภทซีมีน ไขมัน น้ำมันจากธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์ ในปริมาณที่เข้มข้น ผู้ที่ผิวแห้งมากอาจทาผิวด้วยน้ำมัน เช่น เบบี้ออยล์ น้ำมันมะพร้าว แล้วจึงทาครีมทาผิวทับ และควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้ผิวแห้งมากขึ้น เช่น การอาบน้ำอุ่น หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ น้ำหอม และควรทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหลังทำความสะอาดผิวหรืออาบน้ำเสร็จใหม่ๆ เนื่องจากสารสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ดี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>Nationtv เว็บไซต์คมชัดลึก เนชั่นสุดสัปดาห์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p><b>คลินิกโรคจากการทำงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว สปส. ร่วมมือกับ สธ. จัดตั้งโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบ พร้อมให้คำปรึกษาและส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ขณะนี้ มีรพ.เข้าร่วมโครงการแล้ว 109 แห่ง เป็น รพ.ในสังกัดสธ. 103 แห่ง สังกัดมหาวิทยาลัย 5 แห่ง และ สังกัด กทม. 1 แห่ง ลูกจ้างที่สงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานสามารถเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สปส. กทม./จังหวัด/สาขา/ทุกแห่ง หรือโทร.1506</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรุณพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สสส. และ สช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก หรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง และสามารถให้คำแนะนำดูแลพระสงฆ์และชุมชนได้ เตรียมความพร้อมระบบการดูแลพระสงฆ์ และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์แกนนำให้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและการพัฒนาสุขภาพชุมชน ปัจจุบันมีพระผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 709 รูป</p>
<p>สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการออนไลน์, เนชั่นสุดสัปดาห์, เว็บไซต์สปริงนิวส์, innnews เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p><b>โรคขาอยู่ไม่สุข</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข หรือโรค RESTLESS LEGS SYNDROME (RLS) เป็นอาการที่ผู้ป่วยรู้สึกว่ามีอะไรมาไต่ที่ขา หรือมีอาการกระตุกของขา มักเกิดขึ้นเฉพาะเวลากลางคืน ความรู้สึกจะรุนแรงมากจนทำให้ผู้ป่วยต้องขยับขา ลุกมาเดิน ลุกขึ้นมาเดิน เพื่อลดอาการ ความชุกของโรคนี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุ และมักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายถึง 2 เท่า อาการดังกล่าวไม่เป็นอันตราย แต่จะรบกวนชีวิต ทำให้คุณภาพการนอนแย่งหรือนอนไม่หลับ ดังนั้น ควรหมั่นสังเกตตนเอง หากมีอาการผิดปกติควรรีบมาพบแพทย์</p>
<p>สวท. เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>เชื้ออหิวาต์แอฟริกาในหมู</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีกรมปศุสัตว์ตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในหมู จากไส้กรอกที่ตรวจยึดได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางจากเมืองเฉินตู โดยตรวจพบที่ด่านกักกันสัตว์ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ว่า กรมปศุสัตว์ยืนยันว่าหมูในประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคอหิวาต์หมู ซึ่งโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ประชาชนจึงไม่ต้องกังวล แต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ควรระมัดระวังในการเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และควรนำเนื้อหมูไปผ่านการปรุงสุกก่อนรับประทานทุกครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคอื่นๆ ที่อาจแฝงมากับเนื้อหมู</p>
<p>เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์เนชั่นสุด สัปดาห์</p>	<p><b>พัฒนายาสารสกัดขมิ้นชันส่งออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม ลงนามสัญญาความร่วมมือ กับ ศ.มิคาเอล โป๊ป ผู้บริหารสูงสุด(CEO) บ.ไบโอนอริกา ประเทศเยอรมนี เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดสมุนไพรไทย (สารสกัดขมิ้นชัน) สู่มาตรฐานยุโรป โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. เป็นประธาน</p> <p>นพ.โสภณ กล่าวว่า อภ.ได้ร่วมมือกับ บ.ไบโอนอริกา ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาจากสมุนไพรชั้นนำของทวีปยุโรปและของโลก เพื่อสร้างพันธมิตรและเครือข่าย ยกระดับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสกัดสมุนไพรไทยของอภ. ให้มีมาตรฐานยุโรป ส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยไปสู่ตลาดยุโรปในอนาคต โดยเบื้องต้นจะนำร่องการพัฒนาข้อมูลผลิตภัณฑ์สารสกัดขมิ้นชันแคปซูล “แอนติออกซ์” ซึ่งได้รับอนุมัติทะเบียนยาจาก อย. เป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรแผนปัจจุบันรายการแรกของไทย เพื่อต่อยอดทำตลาดในยุโรป รวมทั้งจัดเตรียมการปลูกสมุนไพรขมิ้นชัน เพื่อเป็นวัตถุดิบคุณภาพอย่างเพียงพอ และขยายกำลังการผลิตให้สามารถรองรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศในอนาคต โดย อภ.จะส่งข้อมูลทะเบียนสารสกัดขมิ้นชันแคปซูล “แอนติออกซ์” ให้กับ บ.ไบโอนอริกา เพื่อศึกษาและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาหรือจัดทำเพิ่มเติม คาดว่าต้นปี 2562 น่าจะได้ข้อสรุปแล้วกำหนดเป้าหมายทางการตลาดต่อไป</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์</p>	<p><b>การพัฒนาวัคซีน</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า สวช. ในฐานะหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาทางด้านวัคซีนของประเทศ มีแผนการพัฒนาวัคซีนชนิดต่างๆ ทั้งในกลุ่มวัคซีนพื้นฐาน วัคซีนที่เป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปัญหาจากเงินด้านสาธารณสุขของประเทศ และวัคซีนชนิดใหม่ ๆ รวม 12 ชนิด โดยให้การสนับสนุนใน 2 รูปแบบ คือ</p> <p>1) การให้ทุนสนับสนุน เพื่อพัฒนาวัคซีนต้นแบบ วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กระบวนการผลิต พัฒนาสารเสริมฤทธิ์ และระบบนำส่ง และการใช้วัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ</p>
<p>เว็บไซต์ Hfocus เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ประชาไท สำนักข่าวอิศรา</p>	<p><b>ระบบขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์</b></p> <p>-เสนอข่าว ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย เกษีกรชำนาญการ รพ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันมียาและเครื่องสำอางหลายรายการที่จัดแจ้ง อย. โดยที่สถานที่ผลิตและส่วนผสมไม่ตรงกับที่แจ้ง ทำให้ประชาชนได้รับอันตรายจากการบริโภค จึงต้องปฏิรูปการทำงานโดยแยกงานที่เกี่ยวข้องกับ “ระบบใบอนุญาต” (PRE-MARKET CONTROL) เช่น การให้ทะเบียนยา การให้เลข อย.อาหาร การให้เลขที่จัดแจ้งเครื่องสำอาง ออกจาก อย. แล้วจัดตั้งเป็นองค์การอิสระที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีบุคลากรเพียงพอ ทำหน้าที่พิจารณาการรับรองผลิตภัณฑ์อย่างเข้มข้น ส่วนอย.ให้มีหน้าที่เฝ้าระวัง กำกับดูแล รับเรื่องร้องเรียน (POST-MARKET CONTROL) ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เรื่องการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ อย. ทั้งนี้ ได้ตั้งแคมเปญรณรงค์หัวข้อ “แยกหน่วยงานให้ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ออกจาก อย.” ผ่านเว็บไซต์ CHANGE.ORG โดยผู้ที่เห็นด้วยสามารถร่วมลงชื่อสนับสนุนได้ที่ <a href="https://www.change.org/p/กระทรวงสาธารณสุข-แยกหน่วยงาน-ให้ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์-ออกจาก-อย">HTTPS://WWW.CHANGE.ORG/P/กระทรวงสาธารณสุข-แยกหน่วยงาน-ให้ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์-ออกจาก-อย</a>.</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้น</p>	<p><b>ประชุมสมัชชาสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.หนองคาย เป็นประธานการประชุมสมัชชาสุขภาพ จ.หนองคาย ประจำปี 2561 และพิธีลงนามการส่งมอบนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม 3 ลด เพื่อคนหนองคายสู่สังคมสุขภาวะ โดยมี นพ.เด่นชัย ศรีกิจ ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ จ.หนองคาย นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง นพ.สสจ.หนองคาย ร่วมในพิธี เพื่อร่วมกันสร้างนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะนโยบาย 3 ลด เพื่อคนหนองคายสู่สังคมสุขภาวะ ได้แก่ การลดขยะต้นทาง การลดสารเคมีในภาคเกษตรกรรม และการลดปัญหาอุบัติเหตุ นำร่องการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 9 แห่ง</p>
<p>M2F INN เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์มติชน</p>	<p><b>อาหารเสริมเดือน</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.นิติพันธุ์ โรหิตोปกการ รอง ผบก.สปพ. แฉผลการตรวจยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากอาคารพาณิชย์ ย่าน ถ.นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม หลังรับแจ้งเบาะแสจากผู้เช่าอาคารดังกล่าวว่า พบกล่องต้องสงสัยส่งกลิ่นเหม็นฉุนทั้งในอาคาร ตรวจสอบพบถังบรรจุอาหารเสริมทีโอไอ 450 ลัง มูลค่า 7,875,000 บาท ติดฉลากไม่ถูกต้อง และมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีเบิ้ล ROSE TEA BY SEOUL BLINK 200 ลัง มูลค่า 2,280,000 บาท ติดฉลากการค้าปลอม และมีบางยี่ห้อเป็นชนิดเดียวกันกับที่จำหน่ายในตลาดใหม่ตอนเมือง แต่เปลี่ยนชื่อยี่ห้อ อยู่ระหว่างการสืบสวนหาข้อมูลความเกี่ยวข้องของแหล่งผลิต</p>
<p>ข่าวสด ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p><b>ห้วงรัดอวัยวะเพศชาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชาย รพศ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กล่าวถึงกรณีมีชายหนุ่มเข้าห้องฉุกเฉิน รพ.จุฬาลงกรณ์ เนื่องจากห้วงวงแหวนรัดติดคออวัยวะเพศ ว่า กรณีนี้น่าจะเกิดจากการรัดจนอวัยวะเพศขาดเลือด ทั้งนี้ ห้วงรัดอวัยวะเพศชายถือเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ควบคู่กับกระบอกสุญญากาศ ในต่างประเทศใช้ในการรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ แต่ในไทยยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย. การลักลอบขายในโซเชียลมีเดียเป็นเพียงห้วงรัดอย่างเดียว ซึ่งเป็นอันตรายเพราะจะทำให้หลอดเลือดและเกิดแผลที่อวัยวะเพศได้</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ผู้จัดการ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p><b>ผลของยารักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.ฉวพล กาญจนารัตน์ อาจารย์สาขาจิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การใช้ยาซิลเดนาฟิลในการรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เพื่อช่วยให้เส้นเลือดขยายตัว แก้ปัญหาการไม่แข็งตัวขององคชาติ จะมีผลกระทบต่อเซลล์รับภาพและสีของดวงตา ทำให้เซลล์รับภาพเสื่อมชั่วคราว จนมองเห็นสีผิดเพี้ยน โดยเฉพาะสีน้ำเงินและสีเหลือง โดยจะเห็นสีเหลืองมากขึ้น หากใช้ยาดังกล่าวแล้วเกิดการมองเห็นสีผิดเพี้ยน ขอให้มาพบจักษุแพทย์ เนื่องจากบางคนอาจมีปัญหาเซลล์รับภาพไม่ดีอยู่แล้ว หรือโรคมองไม่เห็นในที่มืด ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์จะยิ่งเสื่อมเร็วผิดปกติ การใช้ยาดังกล่าวยิ่งทำให้เซลล์เสื่อมลง จนเกิดปัญหาการมองเห็นได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p><b>เตือนบริโภคสุนัขดำไม่คลายหนาว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า จ.อำนาจเจริญ เข้าสู่ฤดูหนาว กลางวันท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตก และกระแสลมพัดแรงเป็นช่วง ๆ อาจทำให้ฝุ่นละอองเข้าตา เป็นโรคตาแดงได้ ส่วนกลางคืน อากาศหนาว ผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ควรดูแลเป็นพิเศษ ต้องห่มผ้าหนา ๆ เพราะอาจเป็นโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวมได้ ควรดื่มน้ำอุ่นบ่อยครั้ง รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และไม่ควรมีสุราท่ามกลางอากาศหนาว รวมทั้งมีบางคนเข้าใจว่าการบริโภคสุนัขสีดำ จะทำให้ร่างกายอบอุ่น คลายหนาวได้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด ควรบริโภคอาหารที่มีวิตามินครบถ้วน และหากเจ็บป่วย ควรไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch